



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่นี่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ประกวด Good Practices



### 3 มหา'ลัย ผนึกกำลังจัดประกวด Good Practices ค้นหาสุดยอด โครงการของนิสิต นักศึกษา

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี หรือ **Good Practices** สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยพัฒนาการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสีสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมเสริมสร้าง ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ในการทำงาน

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวต่อว่า โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี **Good Practices** มีนิสิต นักศึกษา จากหลายสถาบันส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 37 โครงการ ได้รับคัดเลือกในการนำไป จัดทำเป็นนิทรรศการ 25 โครงการ ได้รับการนำเสนอแนะเวที และได้รับรางวัลอีก 12 โครงการ ซึ่งมีรายชื่อโครงการดังนี้ 1.กลุ่มศึกษา-พัฒนาชนบท คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2.แสงแห่ง

ความหวัง อนุรักษ์ชุมชน 100 ปี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.สัมมนาสมมติเพื่อการ  
ประกันคุณภาพ ม.นเรศวร 4.โครงการตีพิมพ์รักจากใจพี่สู่น้อง ครั้งที่ 3 ม.เทคโนโลยีพระจอม  
เกล้าธนบุรี 5.กว่าจะเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลก สมัยที่ 5 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร  
เหนือ

6.ลดเวลาการทำงานของกระบวนการผลิตรองเท้าแตะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 7.  
โครงการค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 ม.ธรรมศาสตร์ 8.โครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริม  
สุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 9.โครงการค่าย  
ผู้ฝันวันเป็นหมอ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 10.Intania QA ม.สยาม 11.โครงการสัมมนาเครือข่ายการ  
ประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างนักศึกษา มสธ. กับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่  
การให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ม.สุโขทัยธรรมราช 12.โครงการศึกษาเวลา  
และการเคลื่อนไหวการผลิตขนมปังไส้สับปะรด ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.